

Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng của huyện Đông Hưng



Thi công đường ĐH.48.

Với những giải pháp thiết thực, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện Đông Hưng được thực hiện đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thời gian qua, hàng loạt công trình, dự án trên địa bàn huyện Đông Hưng đã được khởi công đúng và vượt kế hoạch một phần nhờ làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ GPMB. Đặc biệt, tại nhiều dự án người dân chưa được nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB đã tự nguyện phá dỡ các công trình trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ông Trần Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá chia sẻ: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB cho cán bộ, nhân dân trong vùng dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực

hiện. Phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án. Tại mỗi dự án, xã đều tổ chức thông báo công khai quy hoạch chi tiết trên hệ thống truyền thanh, tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn nơi triển khai dự án. UBND xã thành lập tổ công tác kiểm đếm, tổ công tác dân vận tới tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB. Vừa qua địa phương tập trung GPMB tuyến đường ĐH.55. Mặc dù chưa nhận được tiền đền bù đất ở nhưng 100% gia đình nơi tuyến đường đi qua đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ông Vũ Viết Quang, thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá chia sẻ: Đường rộng thoáng nên chúng tôi rất vui mừng. Được các cấp chính quyền công khai dự án cả về kinh phí đầu tư, quyết định thu hồi đất, đơn giá đền bù, hỗ trợ... nên gia đình tôi cũng như các hộ dân đều đồng thuận phá dỡ các công

trình và bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Mặc dù chưa nhận được tiền đền bù đất ở, mới nhận được tiền hỗ trợ tài sản trên đất nhưng gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ công dậu, tường bao để bàn giao 35m² đất ở cho dự án thi công đúng tiến độ.

Tuyến đường ĐH.48 đoạn từ xã Hồng Giang đến đê tả Trà Lý thuộc xã Hồng Bạch dài gần 3km. Dù mới triển khai công tác GPMB hơn 1 tháng nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thành GPMB. Tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Quang Hạ, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang cho biết: Địa phương đã huy động cán bộ chuyên môn, đoàn thể, cán bộ thôn nắm chắc thông tin dự án, tầm quan trọng, ý nghĩa của tuyến đường khi hoàn thành đưa vào sử dụng cũng như chủ trương, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ GPMB để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động các hộ dân trong diện phải GPMB đồng thuận. Qua hơn 1 tháng triển khai tuyên truyền, cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận, tự nguyện thu dỡ, bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ dân khi nghe thông tin làm đường đã tự nguyện phá dỡ, sửa sang lại nhà cửa mà chưa

nhận được tiền đền bù, hỗ trợ GPMB. Đến nay địa phương đã bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng.

Năm 2021 huyện Đông Hưng triển khai 26 dự án và 4 tháng đầu năm 2022 triển khai 16 dự án mà không phải thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện dự án. Để có được thành công đó là sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân. Trong đó có vai trò không nhỏ của Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện - đơn vị trực tiếp tham gia công tác GPMB. Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Tất cả các dự án đều được Trung tâm công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách. Công tác kiểm đếm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đơn giá theo đúng quy định của tỉnh. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Tại những vị trí khó khăn, nếu còn vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện để thành lập tổ tuyên truyền, vận động, không để ngày đêm bất cứ lúc nào người dân có nhà là tới tuyên truyền nên bà con đồng thuận, ủng hộ. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay không có đơn thư khiếu nại về GPMB.

Kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đông Hưng thời gian qua chính là sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của nhà nước, bảo đảm minh bạch trong thu hồi đất. Việc thu hồi đất được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai giữa hộ dân, chính quyền. Trong quá trình kiểm đếm, bồi thường, cấp ủy, chính quyền luôn lắng nghe tiếng nói từ phía người dân để nơi nào có vướng mắc kịp thời giải quyết thông qua đối thoại để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân.

MINH NGUYỆT

THÁI THỤY Bảo đảm hệ thống đê, kè trong mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè trong mùa mưa bão năm 2022, huyện Thái Thụy đã tăng cường rà soát, xây dựng các công trình đê, kè, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện đầu tư tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 21 hạng mục công trình với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện các hạng mục: xử lý cấp bách kè Thiên Kiều thuộc đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn từ K3+040 đến K4+000 với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng; dự án hạ tầng chống biển đối khí hậu, xây dựng kè, làm tường chắn nước dâng, chắn sóng và đường diềm kè từ khu I đến khu V thị trấn Diêm Điền, củng cố hóa mặt đê Mai Diêm, xây mới cống Mai Diêm, cống Láng Quai, tổng mức đầu tư hơn 261 tỷ đồng; xử lý nạo vét và gia cố sông N2, tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng...

Nhờ có sự quan tâm của các bộ, ngành trung

ương và tỉnh, hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn huyện Thái Thụy đến nay đã được đầu tư nâng cấp khá cơ bản, qua đó phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai. Toàn huyện hiện có 87,3km đê thuộc địa bàn của 20 xã, thị trấn, trong đó có 19,7km đê sông, 36,5km đê cửa sông và 31,1km đê biển, 28 kè lát mái với chiều dài gần 41km và 67 cống dưới đê. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện ven biển, hàng năm ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão nên quá trình chống chịu với thiên tai, bão, lũ đã khiến một số công trình đê điều trên địa bàn nhanh bị xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, bất lợi khi mưa, bão. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan có kế hoạch, bố trí nguồn vốn để xử lý khẩn cấp một số tuyến kè, mặt

đê trên địa bàn huyện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Trong thời gian chờ tình hình, huyện đã chủ động lập phương án xử lý các trọng điểm xung yếu tại những vị trí có các công trình đê, kè, cống quan trọng đang xuống cấp theo phương châm "4 tại chỗ". Trong phương án xử lý đã giao cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê tại các trọng điểm xung yếu. Qua công tác kiểm tra của các cụm phòng, chống thiên tai, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện đúng khối lượng, chất lượng và tập kết vào vị trí theo chỉ tiêu được giao.

TRẦN TUẤN



Thi công dự án xử lý nạo vét và gia cố mái bờ sông N2, huyện Thái Thụy.

Gia tăng trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng

Hiện nay, tại nhiều cơ sở y tế có khoa nhi, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tay chân miệng tăng. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, chỉ trong 2 tuần gần đây đã có gần 140

bệnh nhi nhập viện điều trị, tăng cao so với những tháng trước; đáng lưu ý có trường hợp đã biến chứng viêm não, viêm màng não. Theo các bác sĩ, tay chân miệng là bệnh truyền

nhiễm, có nhiều biến chứng nguy hiểm và biến chứng nhanh nếu không được điều trị kịp thời.

Cháu Đào Đức Tuấn Kiệt, 29 tháng tuổi, xã Vũ Quý (Kiến Xương) đến

khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng sốt, mặt mũi tái nhợt, kém ăn. Sau khi khám, cháu được chẩn đoán bị tay chân miệng cấp độ 2, biến chứng viêm màng não. Chị Tăng Thị Phương, mẹ bệnh nhi cho biết: Cháu ở nhà sốt, không ăn uống được. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu có dấu hiệu chuyển độ. Các bác sĩ đã tiến hành chọc não tủy, xét nghiệm, chẩn đoán cháu bị biến chứng viêm màng não do tay chân miệng. Đến nay cháu đã điều trị được 10 ngày, bệnh tiến triển tốt, đã ở gần mức bình thường. Gia đình xin cảm ơn các bác sĩ đã ngày đêm tận tụy chăm sóc, điều trị cho cháu.

Theo thống kê của Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình, nếu như những tháng đầu năm 2022 số lượng bệnh nhân mắc tay chân miệng điều trị tại Khoa chỉ có vài ca thì từ ngày 16/5 - 2/6 Khoa đã tiếp nhận gần 140 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày có 10 - 15 bệnh nhân nhập



Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng.

viện, cao điểm có ngày 18 bệnh nhân. Các bệnh nhân nhập viện điều trị có độ tuổi từ 1 - 5, trong đó chủ yếu là bệnh nhân dưới 3 tuổi.

Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Bệnh nhân tay chân miệng có các biểu hiện như sốt, loét miệng, biếng ăn, có thể nổi mụn ở lòng bàn tay, chân. Đây là các biểu hiện dễ nhận biết. Ngoài ra, trẻ có thể mắc bệnh rối loạn về tiêu hóa. Bệnh do virus đường ruột gây ra, chủ yếu gồm 2 nhóm virus là Enterovirus và Coxsackie. Cụ thể, nhóm virus Enterovirus có khả năng gây biến chứng cao. Một số biến chứng như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Những biến chứng này có thể gây nguy cơ nặng với trẻ, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Số lượng bệnh nhân tăng, diễn biến bệnh rất nhanh, dễ chuyển nặng trong 3 - 5 ngày tính từ lúc phát bệnh. Tại Khoa Truyền nhiễm đã ghi nhận một số bệnh nhân tay chân miệng biến chứng viêm não, viêm màng não. Bác sĩ Vũ Thị Phương khuyến cáo: Để tránh các nguy cơ biến chứng khi không phát hiện ra bệnh hoặc phát hiện đã muộn, người chăm sóc trẻ cần lưu ý biểu hiện để nhận biết như viêm loét miệng, nổi mụn ở lòng bàn

tay, lòng bàn chân, có thể tập trung ở mông, đùi, quấy khóc. Khi đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế. Các bác sĩ sẽ phân loại mức độ bệnh để có các biện pháp xử lý sớm, tránh các biến chứng nặng. Mùa hè, các gia đình cần thường xuyên vệ sinh cho trẻ, vệ sinh tay bằng xà phòng. Người chăm trẻ cũng cần vệ sinh tay của chính mình bởi người lớn có thể mang mầm bệnh, không biểu hiện bệnh rồi lây sang trẻ. Về dinh dưỡng, trẻ cần được bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng, duy trì các chế độ ăn phù hợp, ăn chín, uống chín, tránh tình trạng sử dụng nhiều đồ ăn nhanh để bị rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, các gia đình cần thường xuyên vệ sinh đồ chơi, tránh cho trẻ chơi tập trung khi nghi ngờ có trẻ mắc bệnh vì bệnh tay chân miệng chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, nốt phỏng, dịch tiết ở niêm mạc họng.

Mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngoài dịch tay chân miệng, phụ huynh cần lưu ý bệnh viêm não, nhất là viêm não Nhật Bản. Nếu trẻ có biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn, có biểu hiện chậm chạp, li bì, co giật, gia đình cần theo dõi sát, phát hiện sớm, đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra.

HOÀNG LANH

Bệnh tay chân miệng là gì?

- Là bệnh nhiễm khuẩn do vi rút đường ruột
- Thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi

Nguyên nhân gây bệnh?

Do các loại vi rút thuộc nhóm đường ruột gây ra

Triệu chứng bệnh?

Bệnh lây nhiễm như thế nào?

- Tiếp xúc với người bệnh
- Tiếp xúc đồ vật của người bệnh
- Qua phân của người bệnh
- Không khí: thông qua ho và hắt hơi
- Thời gian lây nhiễm: có thể kéo dài trong vài tuần

Cách phòng bệnh?

- Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng
- Làm sạch dụng cụ đồ chơi
- Luôn lau dọn nhà cửa, trường học sạch sẽ
- Tránh tiếp xúc gần với người bệnh
- Không chạm vào mắt nếu chưa vệ sinh sạch sẽ
- Che miệng và mũi khi hắt hơi, ho
- Theo dõi chặt chẽ bệnh và chăm sóc y tế kịp thời